
CYNGOR SIR

DYDD MERCHER, 21 CHWEFROR 2018 

YN BRESENNOL: Cynghorydd  H.I. Jones (Cadeirydd)

Y Cynghorwyr:-
S.M. Allen L.R. Bowen K.V. Broom J.M. Charles
D.M. Cundy S.A. Curry C.A. Davies T.A.J. Davies
G. Davies H.L. Davies I.W. Davies J.A. Davies
S.L. Davies W.R.A. Davies E. Dole J.S. Edmunds
P.M. Edwards D.C. Evans H.A.L. Evans L.D. Evans
W.T. Evans A.L. Fox S.J.G. Gilasbey C.J. Harris
P. Hughes-Griffiths A.D. Harries T.M. Higgins J.K. Howell
P.M. Hughes A. James J.D. James R. James
D.M. Jenkins G.H. John C. Jones B.W. Jones
D. Jones G.R. Jones T.J. Jones A. Lenny
M.J.A. Lewis K. Lloyd K. Madge A.S.J. McPherson
E. Morgan A.G. Morgan D. Nicholas B.D.J. Phillips
J.S. Phillips J.G. Prosser B.A.L. Roberts H.B. Shepardson
A.D.T. Speake L.M. Stephens B. Thomas D. Thomas
E.G. Thomas G.B. Thomas G. Thomas J. Tremlett
A.Vaughan Owen D.T. Williams D.E. Williams J.E. Williams

Yr oedd y swyddogion canlynol yn gwasanaethu yn y cyfarfod:-
M. James, Prif Weithredwr
C. Moore, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol
G. Morgans, Cyfarwyddwr Addysg a Phlant
Mrs R. Mullen, Cyfarwyddwr yr Amgylchedd
W. Walters, Cyarfwyddwr Adfywio a Pholisi
L.R. Jones, Pennaeth Gweinyddiaeth a'r Gyfraith
P.R. Thomas, Prif Weithredwr Cynorthwyol (Rheoli Pobl a Pherfformiad)
O. Bowen, Ymgynghorydd Ariannol Strategol 
M.S. Davies, Swyddog Gwasanaethau Democrataidd

Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin - 10.00 am - 12.20 pm

1. YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB
Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan y Cynghorwyr C. Campbell, A. 
Davies, R. Evans, S. Matthews, S. Najmi, D. Price ac E. Schiavone.

2. DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL

Y Cynghorydd Rhif y Cofnod Y Math o Fuddiant
H.A.L. Evans8. 8 - Cyllideb y Cyfrif 

Refeniw Tai 2018/19 
tan 2020/21 a Phennu 
Rhenti Tai ar gyfer 
2018/19;

Ei chwaer yw Prif 
Weithredwr Cymdeithas Tai 
Bro Myrddin;



K. Madge 6 - Strategaeth Cyllideb 
Refeniw 2018/19 tan 
2020/21;

Mae ei ferch yn gweithio i'r 
Gwasanaethau Gofal 
Cymdeithasol;

A. McPherson9. 6 - Strategaeth Cyllideb 
Refeniw 2018/19 tan 
2020/21;

Cadeirydd Elusen Iechyd 
Meddwl.

3. CYHOEDDIADAU
Cyfeiriodd y Prif Weithredwr at y ffaith fod Mr. Ken Evans, Porthor Neuadd y Sir, 
ar fin ymddeol, a dywedodd y byddai cyflwyniad yn cael ei wneud i Mr. Evans yn 
nes ymlaen y diwrnod hwnnw i nodi'r achlysur.

4. CWESTIYNAU GAN Y CYHOEDD
Dywedodd y Cadeirydd nad oedd dim cwestiynau wedi dod i law gan y cyhoedd.

5. CWESTIYNAU GAN AELODAU
Dywedodd y Cadeirydd nad oedd dim cwestiynau wedi dod i law gan yr Aelodau.

6. ARGYMHELLIAD Y BWRDD GWEITHREDOL - STRATEGAETH Y GYLLIDEB 
REFENIW 2018/19 TAN 2020/21
Rhoddwyd gwybod i'r Cyngor fod y Bwrdd Gweithredol, yn ei gyfarfod ar 5 
Chwefror, 2018 (gweler Cofnod 5), wedi ystyried Strategaeth Cyllideb Refeniw 
2018/19 tan 2020/21 a'i fod wedi gwneud nifer o argymhellion yn ei chylch, fel y 
manylwyd arnynt yn adroddiad Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Corfforaethol, i'w 
hystyried gan y Cyngor.

Cafodd y Cyngor gyflwyniad gan yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros Adnoddau, 
ar ran y Bwrdd Gweithredol, pryd y bu'n manylu ar gefndir yr argymhellion ar gyfer 
y gyllideb oedd yn cael eu cyflwyno at ystyriaeth y Cyngor.  

Dywedodd fod y setliad terfynol a gafwyd gan Lywodraeth Cymru ar 20 Rhagfyr 
2017 wedi bod yn fwy ffafriol a chefnogol i Lywodraeth Leol na'r hyn a ragwelwyd 
yn wreiddiol, a olygai ei bod hi wedi bod yn bosibl ailedrych ar rai o'r cynigion yn y 
Gyllideb wreiddiol ac ystyried opsiynau pellach, gan gynnwys rhoi ystyriaeth i'r 
cynnig diweddaraf i roi codiad cyflog. Fodd bynnag, gan mai ar gyfer blwyddyn yn 
unig yr oedd Llywodraeth Cymru wedi gallu darparu ffigurau ar lefel Awdurdod, 
roedd hyn yn cyfyngu ar y gallu i ragweld yn y tymor canolig o fewn y cynllun 
ariannol tymor canolig.

Tynnodd sylw at rai o bwyntiau amlwg y setliad; roedd yr adroddiad a 
ddosbarthwyd yn cyfeirio at y manylion llawn. O edrych ar Gymru gyfan roedd y 
cyllid ar gyfer Llywodraeth Leol wedi cynyddu gymaint â 0.2%, gyda Sir 
Gaerfyrddin yn unol â'r cyfartaledd. Roedd y setliad terfynol wedi rhoi £1.48m 
pellach i'r Awdurdod o gymharu â'r setliad dros dro. Roedd hyn yn dod â 
chyfrifoldeb ychwanegol yn ei sgil, fodd bynnag, a oedd yn cynnwys cynyddu'r 
terfynau cyfalaf ar gyfer gofal preswyl a chymorth rhyddhad wedi'i dargedu i 
fusnesau bach, a fyddai'n cael eu trosglwyddo i'r gwasanaethau hynny. Roedd y 
setliad wedi cynnwys £399k ychwanegol ar gyfer atal digartrefedd.  

Dywedodd bod un o'r dilysiadau mwyaf arwyddocaol a wnaed ar y gyllideb eleni 
yn ymwneud â'r cynnig o godiad cyflog a wnaed gan y corff cyd-drafod ar gyfer 
cyflogwyr, a oedd yn rhoi codiad cyflog o 2% ynghyd â sicrhau mai'r rhai oedd ar 
y graddfeydd cyflog isaf fyddai'n gweld y cynnydd mwyaf yn eu cyflog. Ar gyfer 



Cyngor Sir Caerfyrddin, canlyniad hyn oedd pwynt cyflog isaf o £8.68 o fis Ebrill 
2018, sef cynnydd o 8.98%, a fyddai'n cynyddu i £9.18 ym mis Ebrill 2019 a 
chynnydd pellach o 5.76%. Nid oedd y cynnig cyflog yn berthnasol i athrawon, a 
oedd yn destun trefniadau cyflog cenedlaethol ar wahân sef 2% o fis Medi 2018.

Cyfeiriwyd at Banel Ymgynghorol yr Awdurdod Ynghylch y Polisi Tâl, sydd yn 
wleidyddol gytbwys, ac un o argymhellion y panel hwnnw, a fyddai'n cael ei 
gyflwyno i'r Cyngor Sir er mwyn ei ystyried ar 7 Mawrth 2018, fyddai talu tâl atodol 
isel i staff sydd ar hyn o bryd ar bwyntiau 9 a 10 ar y golofn gyflogau, fel bod y 
staff hynny yn derbyn swm cyfwerth â £8.75, sef y Cyflog Byw Sylfaen a 
argymhellir (y tu allan i Lundain). Yn ogystal, er bod y trafodaethau ynghylch 
cyflogau yn dal i fynd rhagddynt, argymhellid bod y codiad cyflog o 2% i'r holl staff 
heblaw athrawon o 1 Ebrill 2018 yn cael ei weithredu cyn dod i gytundeb terfynol. 

Dywedodd yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol nad oedd cynigion y strategaeth 
gyllideb dair blynedd a fabwysiadwyd ym mis Chwefror 2017 yn amddiffyn 
ysgolion yn ystod 2018-19, ond bod cydweithwyr ar y Bwrdd Gweithredol wedi 
bod yn ymwybodol iawn o'r angen i gynorthwyo ysgolion lle bynnag yr oedd yn 
bosibl wrth geisio lleihau'r effaith ar adrannau eraill. O ganlyniad i'r cymorth 
ychwanegol a ddarparwyd gan Lywodraeth Cymru fel rhan o'r setliad bu'n bosibl, 
unwaith eto, amddiffyn ysgolion a pheidio â lleihau eu cyllidebau a byddai cyllideb 
ddirprwyedig yr ysgolion ar gyfer y flwyddyn nesaf yn parhau yn £108.7m. Er 
mwyn cynorthwyo ysgolion ymhellach cynigiwyd sefydlu 'cronfa datblygu ysgolion' 
a fyddai'n gweithredu ar sail debyg i gronfa ddatblygu'r Cyngor. Byddai hyn yn 
rhoi mynediad uniongyrchol i ysgolion at 'gronfa buddsoddi i arbed' a'u galluogi i 
gael cyllid ymlaen llaw ar gyfer prosiectau effeithlonrwydd cost.

Hefyd cyfeiriodd yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol at yr ymgynghori eang ynghylch 
y gyllideb a oedd wedi rhoi adborth sylweddol ar y cynigion gwreiddiol a roddwyd 
gerbron.  Yn unol â hynny, argymhellodd fod yr addasiadau canlynol yn cael eu 
gwneud i Strategaeth y Gyllideb, wrth benderfynu'n derfynol ar y gyllideb, a oedd 
yn rhoi ystyriaeth i'r broses ymgynghori ac yn ymateb i'r adborth gan y cynigion 
nad oeddent wedi'u cefnogi ac a oedd â sgôr mynegai cyfartalog isel:

 gwaredu'r gostyngiad o £50k yn y gyllideb a fwriadwyd ar gyfer y 
Gwasanaethau Cynhwysiant. Roedd gan y cynnig hwn sgôr mynegai 
negyddol o -0.78 a hwn oedd y cynnig oedd â'r lleiaf o gefnogaeth;  

 Ailedrych ar y cynnig Gwasanaethau Dydd Gofal a Chymorth - byddai hyn 
yn arwain at leihad o £50k yn y mesurau effeithlonrwydd a fwriadwyd ar 
gyfer 2018/19 a £25k ar gyfer 2019/20; 

 Mewn ymateb i'r pryderon gan ddefnyddwyr gwasanaeth, bydd y cynnig ar 
gyfer y Ganolfan Gofal Seibiant yn cael ei adolygu a gofynnir i'r adran roi 
ystyriaeth bellach i'r opsiynau o ran darparu'r gwasanaeth. Byddai hyn yn 
golygu gwyrdroi'r toriad o £200k yn y gyllideb ar gyfer 2018/19 a 2019/20;    

 Bod y gronfa arfaethedig ar gyfer datblygu Ysgolion yn cael ei phennu yn 
£0.5m. Byddai hyn yn cryfhau'r cyfleoedd er mwyn i'r swyddog 
Effeithlonrwydd Ysgolion weithio gyda'r holl ysgolion gan nodi ffyrdd 
effeithiol o gyflwyno'r gwasanaeth. 

Ystyriai y byddai mabwysiadu'r cynigion hyn yn cyflwyno cyllideb deg a chytbwys 
i'r Cyngor Sir, a ymatebodd i'r prif bryderon a adroddwyd yn ôl yn sgil yr 
ymgynghoriad. I gloi, diolchodd i'r cyhoedd am ymateb mor gadarnhaol i'r 
ymgynghoriad a chanmolodd waith diflino'r Prif Weithredwr, Cyfarwyddwr y 



Gwasanaethau Corfforaethol a'r holl swyddogion oedd yn gysylltiedig â llunio'r 
gyllideb, gan gyfeirio at eu cymorth o ran cynnal perfformiad y Cyngor a darparu 
gwasanaethau am gost resymol i'r trethdalwr. Yna cynigiodd argymhellion y 
Bwrdd Gweithredol o ran Strategaeth Cyllideb 2018/19, y cynnydd o 4.45% yn y 
Dreth Gyngor a chymeradwyo'r cynllun ariannol tymor canolig fel sylfaen ar gyfer 
cynllunio ariannol yn y dyfodol.  Eiliwyd y cynnig.

Yn dilyn trafodaeth,

PENDERFYNWYD
6.1 ar Strategaeth y Gyllideb ar gyfer 2018/19 yn amodol ar y 

gwelliannau canlynol:-

 Gwaredu'r gostyngiad arfaethedig o £50k yn y gyllideb ar gyfer y 
gwasanaethau Cynhwysiant; 

 Ailedrych ar y cynnig ar gyfer y Gwasanaethau Dydd Gofal a 
Chymorth a fyddai'n arwain at ostyngiad yn yr arbedion 
effeithlonrwydd arfaethedig o £50k ar gyfer 2018/19 a £25k 
pellach ar gyfer 2019/20; 

 Adolygu'r cynnig ar gyfer y Ganolfan Gofal Seibiant a bod yr 
adran yn rhoi rhagor o ystyriaeth i'r opsiynau o ran darparu 
gwasanaeth gan arwain at wrthdroi'r toriad o £200k yn y gyllideb 
ar gyfer 2018/19 a £200k ar gyfer 2019/20;

6.2 Bod Treth Gyngor Band D am 2018/19 i’w gosod ar £1,196.60 
(cynnydd o 4.45% ar gyfer 2018-2019);

6.3Bod Cronfa Datblygu Ysgolion o £0.5m yn cael ei sefydlu gan 
ddefnyddio'r cyllid "unwaith yn unig" oedd ar gael yn 2018-19 a'i 
bod yn cael ei rhoi ar waith mewn modd tebyg i'r Gronfa Ddatblygu 
Gyffredinol;

6.4Bod y dyraniad o £148k o gyllid unwaith yn unig a nodwyd ym 
mharagraff 3.23 a'r £77k a nodwyd ym mharagraff 7.1 yr adroddiad 
yn cael eu defnyddio'n llawn i gefnogi'r newidiadau arfaethedig a'r 
cynigion a nodwyd uchod;

6.5Bod y cynllun ariannol tymor canolig amodol yn cael ei gymeradwyo yn 
sylfaen i gynllunio ar gyfer y blynyddoedd sydd i ddod;

6.6bod codiad cyflog o 2% yn cael ei dalu i'r holl staff nad ydynt yn athrawon o 
1 Ebrill 2018. Mae hyn cyn dod i gytundebau cenedlaethol ynghylch 
cyflog. Bydd rhaid i unrhyw addasiadau yng ngoleuni'r cytundebau 
terfynol hynny gael eu gwneud wedi hynny.

7. ARGYMHELLIAD Y BWRDD GWEITHREDOL - RHAGLEN GYFALAF BUM 
MLYNEDD (CRONFA'R CYNGOR) - 2018/19 TAN 2022/23
Rhoddwyd gwybod i'r Cyngor fod y Bwrdd Gweithredol, yn ei gyfarfod ar 5 
Chwefror, 2018 (gweler Cofnod 7), wedi ystyried y Rhaglen Gyfalaf Bum Mlynedd 
am y cyfnod rhwng 2018/19 a 2022/23, a'i fod wedi gwneud nifer o argymhellion 
yn ei chylch, fel y manylwyd arnynt yn adroddiad Cyfarwyddwr y Gwasanaethau 
Corfforaethol, i'w hystyried gan y Cyngor.

Cafodd y Cyngor gyflwyniad gan yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Adnoddau, 
ar ran y Bwrdd Gweithredol, am y Rhaglen Gyfalaf Bum Mlynedd a adlewyrchai'r 
Strategaeth Gorfforaethol bresennol ac a gefnogai flaenoriaethau a dyheadau 



strategol yr Awdurdod. Dywedodd fod y rhaglen gyfalaf yn rhagweld gwariant 
amcangyfrifedig o fwy na £200m dros y 5 mlynedd, ac mai'r nod oedd cyflawni yn 
erbyn y blaenoriaethau strategol a'r dyheadau ar gyfer y Sir.

Rhoddodd wybod i'r Cyngor fod y cyllid ar gyfer y rhaglen hon tua £143m ar hyn o 
bryd a bod £55m pellach yn dod oddi wrth gyrff cyllid grant allanol. Tra bod 
Ysgrifennydd Cabinet Llywodraeth Cymru wedi rhoi arwydd o setliadau refeniw'r 
blynyddoedd i ddod, nid oedd hyn ar gael ar gyfer cyfalaf y tu hwnt i 2018/19, ac 
felly roedd y rhaglen, yn unol â rhagdybiaethau cynghorau eraill, yn seiliedig ar 
fod benthyca â chymorth yn y dyfodol a grant cyffredinol ar yr un lefel â 2018/19. 
Ychwanegodd y byddai llawer o'r buddsoddiadau, megis rhaglen Ysgolion yr 21ain 
Ganrif, Priffyrdd, Adfywio a Thai, yn gyfarwydd i'r Cynghorwyr, ond bu'n bosibl 
ychwanegu buddsoddiad i gynlluniau yr ystyrid eu bod yn bwysig ar gyfer y Sir. 
Dyrannwyd cyllid newydd o fewn yr Adran Cymunedau ar gyfer Parc Gwledig 
Pen-bre, Casgliadau Amgueddfeydd Sir Gaerfyrddin a Pharc Howard a pharhau i 
roi cymorth i Dai'r Sector Preifat yn 2022/23. O fewn Adran yr Amgylchedd roedd 
y cymorth ar gyfer Gwelliannau Priffyrdd, Cynnal a Chadw Pontydd a Chynlluniau 
Diogelwch Ffyrdd yn parhau i mewn i 2022/23 ac, o ganlyniad i gyllid ychwanegol 
gan Lywodraeth Cymru, gwnaed cynnydd o £2.2m yn ychwaneg i'r gwariant ar 
'adnewyddu ffyrdd' y flwyddyn nesaf. 

Rhoddwyd gwybod i'r Aelodau y byddai'r swyddogion yn parhau i fonitro 
cynlluniau unigol a'r cyllid sydd ar gael. Tra byddai angen rheoli'r ddwy elfen hyn 
yn agos i sicrhau bod cynlluniau'n cael eu cyflawni'n llawn, roedd y rhaglen 
bresennol yn cael ei chyllido'n llawn ac eithrio'r diffyg o £1.5miliwn ym mlwyddyn 
4. Yna fe gynigiodd argymhellion y Bwrdd Gweithredol mewn perthynas â'r 
Rhaglen Gyfalaf Bum Mlynedd (Cronfa'r Cyngor) a'r cyllid arfaethedig ar ei chyfer, 
yn unol â manylion yr adroddiad. Eiliwyd y cynnig.

Yn dilyn trafodaeth, 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL fabwysiadu'r argymhellion canlynol gan y 
Bwrdd Gweithredol:-
7.1 bod y Rhaglen Gyfalaf Bum Mlynedd a'r cyllid, fel y'u nodwyd 
yn Atodiad B yr adroddiad, gyda chyllideb 2018/19 yn gyllideb bendant 
a chyllidebau 2019/20 tan 2022/23 yn gyllidebau amhendant/dangosol yn cael 
eu cymeradwyo;
7.2 bod cyllideb 2021/22 yn cael ei hadolygu dros y flwyddyn i ddod er 
mwyn ymdrin â'r diffyg yn y cyllid;

7.3  bod y rhaglen yn cael ei hadolygu, yn ôl yr arfer, oni lwyddir i gael y 
cyllid disgwyliedig gan gyrff allanol neu'r Cyngor Sir.

8. ARGYMHELLIAD Y BWRDD GWEITHREDOL - CYLLIDEB Y CYFRIF REFENIW 
TAI 2018/19 TAN 2020/21 A PHENNU RHENTI TAI AR GYFER 2018/19
[NODER:  Roedd y Cynghorydd H.A.L. Evans wedi datgan buddiant yn yr eitem 
hon yn gynharach.]

Hysbyswyd y Cyngor fod y Bwrdd Gweithredol, yn ei gyfarfod ar 5 Chwefror 2018 
(gweler Cofnod 8), wedi ystyried Cyllideb y Cyfrif Refeniw Tai 2018/19 tan 2020/21 
a Phennu Rhenti Tai ar gyfer 2018/19 a'i fod wedi gwneud nifer o argymhellion, fel 
y manylwyd arnynt yn adroddiad Cyfrifydd y Grŵp, i'w hystyried gan y Cyngor.



Cafodd y Cyngor gyflwyniad gan yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Adnoddau, 
ar ran y Bwrdd Gweithredol, ar gynigion y Cyllidebau Refeniw a Chyfalaf ar gyfer y 
Cyfrif Refeniw Tai 2018 tan 2021. Roedd yn adleisio nodau'r Awdurdod yn y 
Cynllun Busnes 30 blynedd sef y prif gyfrwng cynllunio ariannol ar gyfer cyrraedd 
Safon Tai Sir Gaerfyrddin a Mwy (CHS+) a'n Strategaeth Tai Fforddiadwy.

Dywedodd yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol fod y buddsoddiad cyfalaf o £231m yn y 
cynllun busnes presennol wedi sicrhau bod tenantiaid yn elwa ar Safon Tai Sir 
Gaerfyrddin a Mwy, ac wrth gamu ymlaen roedd y gyllideb wedi cael ei llunio mewn 
modd oedd yn gofalu bod y cyllid priodol yn cael ei ddyrannu er mwyn cynnal 
Safon Tai Sir Gaerfyrddin a Mwy yn achos holl eiddo'r Cyngor i'r dyfodol. Dros y 3 
mlynedd nesaf rhagwelid y byddai tua £30m yn cael ei wario ar gynnal a gwella ein 
stoc tai. Hefyd roedd y gyllideb yn darparu cyllid o ryw £26m dros y 3 mlynedd 
nesaf i gefnogi'r Strategaeth Tai Fforddiadwy, a fyddai'n arwain at gynnydd yng 
nghyflenwad y tai fforddiadwy ar hyd a lled y sir drwy wahanol atebion gan 
gynnwys y rhaglen adeiladu tai newydd a'r cynllun prynu'n ôl.

Eglurodd yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol ei bod yn ofynnol i'r Awdurdod, ers 2015, 
fabwysiadu Polisi Cysoni Rhent Tai Cymdeithasol Llywodraeth Cymru, a olygai bod 
y cynnydd arfaethedig mewn rhent oedd gerbron yr aelodau wedi'i ragnodi gan 
gyfarwyddyd Llywodraeth Cymru. Er nad oedd y polisi hwnnw wedi newid, roedd 
Llywodraeth Cymru wedi dweud, oherwydd y Mynegai Prisiau Defnyddiwr cymharol 
uchel sef 3%, efallai y byddai Awdurdodau Lleol yn dymuno ystyried defnyddio 
opsiwn is eleni. Ystyrid y byddai cymhwyso'r polisi fel yn y blynyddoedd blaenorol 
ar gyfer 2018/19 sef cynnydd o 4.5% mewn rhent ynghyd â chynnydd o £2 yn 
arwain at rent cyfartalog o £86.21, sef cynnydd o 5.49%, a fyddai'n annerbyniol ac 
yn annheg i denantiaid. Yn unol â hynny cynigiwyd bod y rhent yn cael ei osod ar y 
lefel isaf bosibl.  

Dywedodd yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol fod y cynnydd arfaethedig mewn rhent 
yn ceisio, cyn belled ag yr oedd modd, cydnabod y pwysau sydd ar gyllidebau 
aelwydydd gan nad yw codiadau cyflog wedi bod yn cyfateb i'r chwyddiant 
cynyddol mewn prisiau. Byddai'r egwyddorion uchod yn lleihau'r baich ar yr holl 
denantiaid o gynnydd cyfartalog o 4.5% i 3.5% ac yn cyfyngu'r cynnydd tuag at y 
rhent targed i £1.62 o gymharu â'r cynnydd mwyaf y gellir ei ganiatáu sef £2. Dyma 
oedd y cynnydd cyfartalog isaf y gellir ei ganiatáu sy'n cydymffurfio â pholisi 
presennol Llywodraeth Cymru. Yn seiliedig ar gymhwyso'r uchod, ar gyfer 2018/19 
byddai cynnydd rhent o 3.5% ynghyd â chynnydd o £1.62 yn arwain at rent 
cyfartalog o £85.27 a oedd yn gynnydd o 4.34% neu £3.55. Dywedodd yr Aelod o'r 
Bwrdd Gweithredol ei bod yn anodd cael cydbwysedd rhwng effaith y cynnydd 
mewn rhent ar y tenantiaid a'r angen i bennu'r rhent yn unol â pholisi Llywodraeth 
Cymru, gan sicrhau ar yr un pryd y gallai'r Awdurdod barhau i gynhyrchu cynllun 
busnes cynaliadwy ar gyfer bwrw ymlaen â Safon Tai Sir Gaerfyrddin a Mwy a'r 
Strategaeth Tai Fforddiadwy. 

Wrth gynnig yr argymhellion yn yr adroddiad, dywedodd fod y Pwyllgor Craffu - 
Cymunedau wedi cefnogi'r cynigion yn ei gyfarfod ar 30 Ionawr 2018.
Yn dilyn trafodaeth,

PENDERFYNWYD mabwysiadu'r argymhellion canlynol gan y Bwrdd 
Gweithredol:-

8.1 Cynyddu cyfartaledd y rhent tai yn unol â Pholisi Rhenti Tai 



Cymdeithasol Llywodraeth Cymru (targed pen isaf) h.y. :-
 Bydd eiddo 'rhenti targed' yn cynyddu gan 3.5% (Mynegai Prisiau 

Defnyddwyr + 0.5%)

 Bydd eiddo lle mae'r rhent yn is na'r rhenti targed yn cynyddu 
gan 3.5% (Mynegai Prisiau Defnyddwyr + 0.5%) yn ogystal â'r 
cynnydd mwyaf posibl o £1.62

 Bydd eiddo sy'n uwch na'r rhent targed yn cael eu rhewi hyd nes 
iddynt ddod yn unol â'r targed 

gan arwain felly at gynnydd yn y rhent ar gyfartaledd o 4.34% neu 
£3.55, gan lunio Cynllun Busnes cynaliadwy, sy'n cynnal Safon Tai 
Sir Gaerfyrddin a Mwy a darparu adnoddau i'r Rhaglen Tai 
Fforddiadwy;

8.2 gweithredu'r cynnydd mwyaf posibl o £1.62 ar gyfer rhenti sy'n is 
na'r rhenti targed, hyd nes y cyrhaeddir y rhenti targed;

8.3 peidio â chynyddu rhenti garejis ar gyfer 2018/19 a'u cadw ar yr un 
lefel â 2017/18, gan bennu'r rhenti ar gyfer garejis yn £9.00 yr 
wythnos a'r seiliau garejis yn £2.25 yr wythnos;

8.4 rhoi'r Polisi ynghylch Taliadau am Wasanaethau ar waith er mwyn 
sicrhau bod y tenantiaid sy'n cael gwasanaethau penodol yn talu 
am y gwasanaethau hynny; 

8.5 cynyddu'r taliadau am ddefnyddio gwaith trin carthffosiaeth y 
Cyngor, yn unol â'r cynnydd mewn rhenti; 

8.6 bod y Rhaglen Gyfalaf arfaethedig a'r cyllido perthnasol am 
2018/19, a'r gwariant mynegiannol a bennwyd ar gyfer y 
blynyddoedd i ddod o 2018/19 hyd at 2020/21, fel y'u nodwyd yn 
Atodiad B o'r adroddiad, yn cael eu cymeradwyo,

8.7 cymeradwyo Cyllideb y Cyfrif Refeniw Tai ar gyfer 2018/19 
(cyllidebau dangosol yw rhai 2019/20 a 2020/21), fel y nodwyd yn 
Atodiad B yr adroddiad.

9. ARGYMHELLIAD Y BWRDD GWEITHREDOL - CYNLLUN BUSNES SAFON 
TAI SIR GAERFYRDDIN A MWY (CHS+) 2018-21
Dywedwyd wrth y Cyngor fod y Bwrdd Gweithredol, yn ei gyfarfod ar 5 Chwefror, 
2018 (gweler cofnod 9) wedi ystyried Cynllun Busnes Safon Tai Sir Gaerfyrddin a 
Mwy (CHS+) 2018-21, yr oedd ei ddiben fel a ganlyn:-    

• egluro gweledigaeth a manylion Safon Tai Sir Gaerfyrddin a Mwy dros y tair 
blynedd nesaf, a'r hyn y mae'r Safon yn ei olygu i'r tenantiaid;

• cadarnhau'r proffil ariannol, yn seiliedig ar y rhagdybiaethau presennol, ar gyfer 
cyrraedd Safon Tai Sir Gaerfyrddin a Mwy dros y tair blynedd nesaf; a

• llunio cynllun busnes ar gyfer y cais blynyddol i Lywodraeth Cymru am y Lwfans 
Atgyweiriadau Mawr (MRA) ar gyfer 2018/19++, sy’n cyfateb i £6.1m.

Cyflwynodd yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Dai yr adroddiad a dywedodd pe 
bai'r adroddiad a'i argymhellion yn cael eu mabwysiadu, byddai'n arwain at wario 
rhyw £56m dros y tair blynedd nesaf ar gynnal a chadw a gwella ymhellach gynllun 
Safon Tai Sir Gaerfyrddin a Mwy (£30m) a darparu'r Cynllun Tai Fforddiadwy 
(£26m) drwy ystod o ddatrysiadau gan gynnwys tai newydd.  



PENDERFYNWYD mabwysiadu'r argymhellion canlynol gan y Bwrdd 
Gweithredol:-

9.1 Cadarnhau gweledigaeth Safon Tai Sir Gaerfyrddin a Mwy, 
ynghyd â'r rhaglen ariannol a chyflawni ar gyfer 
y tair blynedd nesaf;

 9.2 Cadarnhau bod y Cynllun yn cael ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru.

10. ARGYMHELLIAD Y BWRDD GWEITHREDOL - POLISI A STRATEGAETH 
RHEOLI'R TRYSORLYS 2018-19
Hysbyswyd y Cyngor fod y Bwrdd Gweithredol, yn ei gyfarfod a gynhaliwyd ar 5 
Chwefror, 2018 (gweler Cofnod 10) wedi ystyried Polisi a Strategaeth Rheoli'r 
Trysorlys 2018/19.
Dywedodd yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol wrth y Cyngor fod yn rhaid i'r Cyngor, 
yn unol â gofynion Côd Ymarfer diwygiedig CIPFA ynghylch Rheoli'r Trysorlys, 
gynnal Polisi Rheoli'r Trysorlys a oedd yn manylu ar bolisïau ac amcanion 
gweithgareddau'r Awdurdod o ran Rheoli'r Trysorlys, a hefyd gymeradwyo 
Strategaeth Rheoli'r Trysorlys yn flynyddol cyn dechrau'r flwyddyn ariannol yr oedd 
yn ymwneud â hi. Hefyd, dan ddarpariaethau Deddf Llywodraeth Leol 2003, roedd 
yn ofynnol i'r Cyngor gymeradwyo Dangosyddion Rheoli'r Trysorlys ar gyfer y 
flwyddyn i ddod. 
Yn unol â'r gofynion uchod, rhoddodd y Cyngor ystyriaeth i'r Polisi a'r Strategaeth 
Rheoli'r Trysorlys ar gyfer blwyddyn ariannol 2018/19.  
PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL fabwysiadu'r argymhellion canlynol gan y 
Bwrdd Gweithredol:-

10.1 Bod Polisi a Strategaeth Rheoli'r Trysorlys ar gyfer 2018-19 
a'r argymhellion a nodwyd ynddynt yn cael eu cymeradwyo;

 10.2 Bod y Dangosyddion Rheoli'r Trysorlys, y Dangosyddion Darbodaeth,
 y  Datganiad ynghylch y Ddarpariaeth Isafswm Refeniw 
a'r argymhellion yn cael eu cymeradwyo.

11. BWRDD GWEITHREDOL - 5 CHWEFROR 2018

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL dderbyn adroddiad y cyfarfod uchod.

________________________ __________________
CADEIRYDD DYDDIAD


